

Số: /KH-UBND

Bằng Mạc, ngày 21 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH Phòng chống hạn hán, thiếu nước năm 2024

Thực hiện công văn số 519/UBND-NN ngày 18/3/2024 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng về việc rà soát tình hình nguồn nước, đánh giá tình hình, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, nhằm chủ động phòng, chống hạn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán thiếu nước. Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn và bảo vệ sản xuất năm 2024, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Chủ động ứng phó kịp thời có hiệu quả trước những đợt thiên tai hạn hán và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Thực hiện theo phương châm phòng là chính, chủ động đề ra các giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán trên địa bàn xã, nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống hạn hán và hiện tượng biến đổi khí hậu. Xác định rõ công tác này là nhiệm vụ chính của toàn xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trong sản xuất nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt của nhân dân do hạn hán xảy ra.

Đảm bảo thời vụ cung cấp đầy đủ nước tưới cho diện tích gieo trồng vụ Đông -Xuân và vụ Mùa trên địa bàn xã. Cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân.

Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng năm 2024.

II. TÌNH HÌNH KHÔ HẠN TRONG MÙA KHÔ

1. Tình hình khô hạn

Trên địa bàn xã Bằng Mạc không có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, đập,... vì vậy diện tích không có nguồn nước tưới chủ động rất lớn, đầu năm 2023 trên địa bàn xã nhận được sự hỗ trợ đầu tư tư công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã xây dựng 3 hệ thống giếng bơm nước cung cấp cho gần 30ha với 04 thôn được hưởng nước từ các giếng khoan đối với việc tưới thuốc lá, tuy nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước để trồng lúa.

Vì vậy, đến nay đối với diện tích trồng lúa thiếu nước trên địa bàn xã Bằng Mạc là hơn 19ha.

Đối với ngược sinh hoạt, trên địa bàn xã có 01 công trình cấp nước sinh hoạt cho 04 thôn trên địa bàn, đến nay nguồn nước sinh hoạt vẫn đảm bảo cung cấp đủ và chưa có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

2. Rà soát nguồn nước, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra hạn hán *(Có biểu chi tiết kèm theo)*

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Biện pháp công trình

Tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi đặc biệt là hệ thống bơm của Xí nghiệp thủy nông, hệ thống bơm nước tưới tiêu ở trên địa bàn các thôn, có kế hoạch dẫn nước tưới hợp lý, tiết kiệm nước tưới nhằm phát huy tối đa năng lực tưới các công trình thủy lợi.

Nạo vét mương, máng thủy lợi nhằm thông nước, dẫn nước tưới hợp lý sử dụng nước tưới tiết kiệm và có hiệu quả.

Tổ hợp tác dùng nước chủ động nạo vét kênh mương nội đồng trong phạm vi quản lý để tăng hiệu quả bơm nước tưới.

Sử dụng tốt nguồn xi măng hỗ trợ để sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương và làm thủy lợi nhỏ, phục vụ kịp thời cho sản xuất.

Sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí đối với nước sinh hoạt và thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống máy móc phục vụ cho công trình.

2. Biện pháp phi công trình

Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong mùa khô, rà soát, kiểm tra các công trình mương, máng, hồ chứa chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất.

Tăng cường các biện pháp quản lý công trình thủy lợi theo phân cấp, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, phân phối nước hợp lý, hiệu quả.

Thường xuyên tiến hành theo dõi, kiểm tra mực nước các hồ chứa, tiến hành xây dựng các biện pháp chống hạn. Không được để xảy ra hạn hán đối với những diện tích mà những công trình thủy lợi có đủ lượng nước phục vụ sản xuất. Đồng thời tích cực kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp rò rỉ của công trình, có phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất.

Rà soát các vùng sản xuất, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đối với vùng khó khăn về nguồn nước thì hướng dẫn nhân dân chuyển từ trồng lúa sang trồng một số loại cây màu thích hợp, chủ động sử dụng giống lúa ngắn ngày, giống chịu hạn phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Kinh phí đầu tư

Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và các nguồn vốn khác cho việc sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương các công trình thủy lợi và mua nhiên liệu, máy bơm xăng, dầu phục vụ cho công tác phòng chống hạn.

Tổ Hợp tác dùng nước chủ động nạo vét, tu bổ các mương tưới để tránh thất thoát nước và tăng cường thêm các máy bơm dự phòng để phục vụ bơm tưới.

Nông dân có đất sản xuất có trách nhiệm thường xuyên nạo vét và bảo vệ các mương, máng dẫn nước trên các thửa đất mình quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính

Phối hợp với Xí nghiệp KTCCT thủy lợi, thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch nạo vét các công trình thủy lợi trên địa bàn. Tham mưu xây dựng phương án phòng chống hạn, chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng cơ động chống hạn đến những vùng hạn xảy ra.

Chủ động, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để kịp thời cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất.

Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống hạn năm 2024 và tổng hợp báo cáo tình hình hạn hán cho Ủy ban nhân dân xã để kịp thời chỉ đạo.

2. Cán bộ Khuyến nông, Chủ tịch Hội nông dân

Hướng dẫn nông dân sử dụng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn cao, dùng ít nước tưới nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng.

Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa màu có hiệu quả kinh tế cao, sử dụng ít nước.

Hướng dẫn nông dân cách sử dụng biện pháp tưới tiết kiệm và hiệu quả.

3. Công chức văn hóa - thông tin

Nắm bắt, cập nhật thông tin thời tiết hạn hán kịp thời để tuyên truyền nhân dân chủ động sử dụng tiết kiệm nước, phòng chống hạn hán.

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền phong trào phát dọn, vệ sinh khơi thông dòng chảy, quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi và kế hoạch tu bổ, nạo vét các công trình thủy lợi để nhân dân cùng tham gia thực hiện.

4. Công chức kế toán

Kịp thời tham mưu và cân đối kinh phí chống hạn để nạo vét, tu sửa các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể:

Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, thường xuyên phát động phong trào phát dọn, vệ sinh, khơi thông dòng chảy, quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi có hiệu quả; Vận động nhân dân chủ động sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ xi măng.

Tuyên truyền nhân dân ở những vùng thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước chủ động đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

6. Các thôn

Vận động nhân dân chủ động tìm mọi biện pháp phòng chống hạn như: tát nước, bơm nước, ... Huy động tối đa máy bơm của các hộ dân nhằm bảo vệ sản xuất cho các vùng bị hạn.

Xây dựng phương án cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và gia súc ở những vùng có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.

Rà soát các vùng thường xuyên bị thiếu nước để tuyên truyền vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và hiệu quả.

Vận động nhân dân chủ động sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Phòng, chống hạn và bảo vệ sản xuất của UBND xã Bằng Mạc năm 2024. Đề nghị các ngành, đoàn thể và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT;
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- MTTQVN xã và các đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tiến Đoàn